
-ส ำเนำ- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 
วันพุธ  ที่  19  เดือน มิถุนายน  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บุญพา 09.00 น.  
3 นายบุญตา       บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญตา   บุญพา 08.45 น.  
4 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  1 -   
5 นางมณีรัตน์  บุญภา     ส.อบต.หมู่ที่  2 มณีรัตน์  บุญภา     09.00 น.  
6 นายแสงจันทร์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  2 แสงจันทร์  บุญภา 08.45 น.  
7 นายสมยั     มาเข้า ส.อบต.หมู่ที่  3 สมัย     มาเข้า 09.00 น.  
8 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  3 -   
9 นางมะลิจนัทร์  บัวบาน   ส.อบต.หมู่ที่  4 มะลิจันทร์  บัวบาน   09.00 น.  
10 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  4 -   
11 นายสุรนิทร์     โพธิ์วิหาร ส.อบต.หมู่ที่  5 สุรินทร์     โพธิ์วิหาร 09.00 น.  
12 นายค าบ่อ        บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ     บัวผนั 09.00 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  6 -   
15 นายจ าปี        จนัทะส ี ส.อบต.หมู่ที่  7 จ าปี     จนัทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมู่ที่  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุ้ม    วัลละ ส.อบต.หมู่ที่  8 บุญคุ้ม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองสี     สินทร ส.อบต.หมู่ที่  8 ทองสี     สินทร  ลา 
19 นายสวงสรรติ  นนัทะสอน ส.อบต.หมู่ที่  9 สวงสรรติ  นนัทะสอน 09.00 น.  
20 นายส าเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมู่ที่  10 ส าเรียง    รักญาต ิ 09.00 น.  
21 นายเพ็ง  พาที           ส.อบต.หมู่ที่  10 เพ็ง  พาที            ลา 
22 นายสุรพล  สุดสี   ส.อบต.หมู่ที่  11 สุรพล  สุดส ี 09.00น.  
23 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมู่ที่ 12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา   09.00 น.  
24 นายสว่าง  บัวโต        ส.อบต.หมู่ที่  12 สว่าง  บัวโต        08.40 น.  
25 นายธนพล  ซ่วมเชยีง   ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง   09.00 น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมู่ที่  13 บุญเมือง   สินทร 09.00 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ์   ส.อบต.หมู่ที่  14 สุวรรณ  สมบูรณ์   09.00 น. ลา 
28 นายศรราม     พรมวงศ ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 ศรราม     พรมวงศ์ 09.00 น.  
29 นายสวาท      เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท    เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยิบ ส.อบต.หมู่ที่  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
31 จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น เลขานุการสภาฯ จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น 09.00 น.  
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ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 
1 นายสุริยา  ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตรี 08.30น.  
2 นายชัยสิทธิ์   อ าเคน ผู้อ านวยการกองช่าง ชัยสิทธิ์   อ าเคน 08.30 น.  
3 นางกาญจนา  แล่ล้อม ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  แล่ล้อม 08.30 น.  
4 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง จิตรเลขา  คนฉลาด 08.40 น.  
5 นายจตุรงค์  คงแสนค า รองนายก อบต.บ้านแดง จตุรงค์  คงแสนค า 09.00 น.  
6 นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บ้านแดง ทองหล่อ  ศรีชัยมูล 09.00 น.  
7 นางวิภาวรรณ อินธิเสน                                                                                                                                                                                                             เลขานุการนายก อบต.บ้านแดง วิภาวรรณ  อินธิเสน 09.00 น.  
8 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  
9 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส  แสงจันทร์ 09.00 น.  
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.00  น. 
         เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาฯ    ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ   
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน   
2562  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) หาก
ไม่มี จะขอมติจากท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ MOU ในการจัดการขยะมูลฝอย ๓ (Clusters ๓ )   

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้นายก อบต ชี้แจง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ 
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นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการขยะ

มูลฝอย ๓ (Clusters ๓ ) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕ แห่ง ได้แก่ วันนี้ได้
น าเรื่องมาเรียนให้สภาได้ทราบและให้ความเห็นชอบกับการลงนามความร่วมมือ ก็
เพ่ือให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของประชาชนต าบลบ้านแดง  และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะน าเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมสภาฯ ที่กรุงเทพ 

จ.ส.อ.สุนาจ เอ้ือมอุ่น เลขานุการสภาฯ  เหตุผลที่ได้เรียกประชุมในวันนี้ คือมีเรื่องด่วนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหานประสานกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ๓ (Clusters ๓ ) ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัด
อุดรธานี  

 
นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด การลงนามร่วมมือกัน MOU ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้อง

ผ่านสภาฯให้ความเห็นชอบตามหลักการ ตามที่ท่านนายกได้แจ้งได้มีการลง MOU 
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562  โดยทาง อบต.หนองหาน เป็นเจ้าภาพ
หลัก มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น อีกทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อ 12 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  สมาชิก
ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยให้กับเจ้าภาพตามอัตราที่ก าหนด 
ตามท่ีสอบถามเบื้องต้น  ประมาณ จ านวน 350 บาท/ตัน ของเรามีขยะวันละ 5-6 ตัน  

 ก็ประมาณ 2,000 บาท ต่อวัน รถที่ใช้ขนขยะก็อาจจะไม่เพียงพอ แต่ได้ท าเรื่องไปขอ
ที่กรมส่งเสริมฯ ก็ไม่ทราบว่าจะได้ในปี 2563 หรือไม่  

นายจ าปี  จันทะศรี ส.อบต. หมู่ที่ 7 ด้วยการที่เราจะน าขยะไปทิ้งให้ถูกที่ก็เป็นเรื่องที่ดี  แต่เป็นห่วงใน
เรื่องของการเดินทาง และค่าน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น   การก าจัดขยะได้ทุกประเภทหรือไม่  
จ านวนรถขยะไม่เพียงพอในการขนย้าย แต่เป็นเรื่องของอนาคต ถ้ามีรถขยะ 2 -3 
คัน ไม่มีปัญหา แต่เรามีรถขยะคันเดียว เกิดปัญหาแน่นอน ฝากด้วยครับ 

นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต. หมู่ที่ 5 ไม่ทราบว่าสถานที่ทิ้งขยะเป็นเช่นไร ถ้ า 20 ต าบล ไปทิ้งขยะ
ร่วมกัน จะมีปัญหาตามมาหรือไม่ ก็เคยเห็นเค้าไปรอคิวขายอ้อยหรือจะเป็นเช่นนั้น 
ถ้าเราไปท า MOU แล้ว ค่าธรรมเนียมจะมากกว่าเดิมหรือไม่  ด้านดีก็มีผมก็เห็นด้วย
แต่ก็ขอตั้งข้อสังเกตในปัญหาที่จะตามมา 
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นางจิตรเลขา คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง  บ่อขยะที่เราเคยทิ้งจะทิ้งไม่ได้แล้ว ที่บ้านดงไร่ก็มีแมลงวัน

เยอะ รบกวนชาวบ้านและปริมาณขยะก็เพ่ิมขึ้นทุกวันๆ  ในอนาคตเราต้องก าจัด
ขยะให้ถูกวิธี  จัดการกับขยะท่ีเพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ในการจัดการขยะมูลฝอย ๓ (Clusters ๓ ) 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 20 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  
                                มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 3 คน 
  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสกาว   ประธานสภา อบต.บ้านแดง ในเรื่องอ่ืนๆ  มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ 
จ.ส.อ.สุนาจ เอ้ือมอุ่น ที่เคยแจ้งเรื่องการเปิดให้บริการโรงฆ่าสัตว์  ตอนนี้มีความพร้อมแล้ว จะท าการเปิด

ในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ 
นายธนพล  ซ่อมเชียง ส.อบต. หมู่ที่ 13  ถนนสายที่เคยแจ้งว่ารถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ขอให้เร่ง

ด าเนินการด้วย  ในเรื่องโรงฆ่าสัตว์ ถ้าเราไปพบผู้กระท าผิด เราจะบอกเค้าได้หรือไม่ 
นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต. หมู่ที่ 15 ขอสอบถามเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจกองทุนขยะ  ที่จะ

พูดในวันนี้ไม่ได้กล่าวหาใคร ไม่ได้ต าหนิใคร แต่อยากทราบว่าในกรณีการเสียชีวิต 
ของพ่ีชาย ที่กรรมการแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือฯเนื่องจากขาดสิทธิ์ ขอ
ปรึกษาว่าพอจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือเยียวยาหรือไม่ ขอความเห็นใจด้วยครับ 

จ.ส.อ.สุนาจ เอ้ือมอุ่น ปลัด อบต.บ้านแดง  ขอชี้แจงถึงระเบียบการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล  พ.ศ. 2559 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560) ข้อ 3 (4) สมาชิกต้องขายขยะรีไซเคิลมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เดือน และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 300 บาท  จึงจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง 

 เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ (5) เมื่อด าเนินการตามข้อ 4 แล้ว จะต้องด าเนินการรักษา
สิทธิ์คุ้มครองเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจไม่ให้ขาดโดยสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ถ้ามีเงิน
คงเหลือในบัญชีไม่พอให้หักจ่ายสมาชิกอ่ืนที่เสียชีวิตถือว่าขาดสิทธิ์คุ้มครอง การได้
สิทธิ์กลับมาก็ต่อเมื่อมีการขายขยะเพ่ิมเติมให้มีเงินในบัญชีเพียงพอต่อการหักจ่าย (7) 
การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่สมาชิก ค านวณจากจ านวนครัวเรือนสมาชิกที่
ได้รับสิทธิ์คุ้มครองในขณะนั้น 30 บาท โดยจะหักเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 10 เพ่ือเป็น
เงินบริหารจัดการกองทุนฯ นี่คือระเบียบที่ก าหนดมาตั้งแต่ปี 2560  เกิดปัญหาว่าคน
ขาดสิทธิ์ ขยะไม่มีจะขาย เพิ่มเงินสดได้หรือไม่ เลยนัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2562 จึงได้มีมติดังนี้ ข้อ 3 สมาชิกต้องขายขยะรีไซเคิลมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เดือน และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 300 บาท  จึงจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองเงิน
ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ (4) เมื่อด าเนินการตาม ข้อ 3 แล้วจะต้องด าเนินการรักษาสิทธิ์ 
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คุ้มครองเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจไม่ให้ขาด  ถ้าสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์แล้วมีเงินคงเหลือ
ในบัญชีไม่เพียงพอให้หักจ่ายสมาชิกอ่ืนที่เสียชีวิตถือว่าขาดสิทธิ์คุ้มครอง  และจะมี
ยอดเงินคงเหลือตามรายการที่หักจ่ายให้แก่สมาชิกอ่ืนที่เสียชีวิตครั้งหลังสุด การได้
สิทธิ์กลับมาก็ต่อเมื่อมีการขายขยะเพ่ิมเติม และหรือมีการเพ่ิมเงินในบัญชี ให้เพียงพอ
ต่อการหักจ่าย โดยการได้สิทธิ์คุ้มครองกลับมาจะถือตามวันที่มีการซื้อขายขยะของแต่
ละหมู่บ้าน  ระเบียบได้ก าหนดมาแล้วควรจะด าเนินการตามระเบียบ 

นายจ าปี  จันทะศรี  ส.อบต. หมู่ที่ 7 ตามท่ีได้เข้าประชุมเรื่องธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ผ่านมา ต้องมีเงินใน
บัญชี 300 บาท และถ้าในเดือนนั้นๆ ไม่มีสมาชิกธนาคารขยะฯเสียชีวิตถือว่าสมาชิก
ยังมีสิทธิ์ เรื่องของดงยาง เมื่อมีการเสียชีวิตก็มีการแจ้ง เป็นหน้าที่ของกรรมการ
ประสานมายังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าขาดสิทธิ์ก็ต้องแจ้งไปเช่นนั้น  ให้มี
การประชาสัมพันธ์ กับสมาชิก ถ้ามีการตายให้น าส าเนาใบมรณะแจ้งไปยังหมู่บ้าน 
ทั้ง 15 หมู่บ้าน และขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
และขอให้ถ่ายกฎระเบียบไปให้ทุกหมู่บ้าน ขอให้ท าตามระเบียบก็ไม่มีปัญหา 

นายธนพล  ซ่อมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13  ยังสับสนจ านวนเงินที่ขาดสิทธิ์ ขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้ง
สมาชิกเป็นรายๆ ไปเลยว่าท่านขาดสิทธิ์หรือจะขาดสิทธิ์ให้น าขยะมาขายหรือน าเงิน
เข้ามา  เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน  

นางมณีรัตน์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าเราเหลือเงิน 10 บาท เราจะไม่
สามารถหักเงินให้คนอ่ืนได้ เกิดคนในครอบครัวเสียชีวิต เราก็ขาดสิทธิ์  เป็น
กรรมการต้องดูแลสมาชิกว่ายอดเงินของใครเหลือน้อย เราต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ 
ปัญหามีทุกหมู่บ้าน แต่ต้องแก้ไขให้ได้ เราท างานอย่างเต็มที่ทั้งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อธนาคารขยะฯของเราก้าวต่อไปได้ 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  ยืนยันว่าหัก 30 บาทต่อ 1 ศพ ให้กรรมการแต่ละหมู่บ้าน 
บริหารจัดการเองได้ สามารถตรวจดูสมุดประจ าตัวได้ว่าใครขาดสิทธิ์    

นายบุญตา บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการบประมาณตามข้อบัญญัติ  
ปี 2562  

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง ขอให้คณะกรรมการธนาคารขยะในแต่ละหมู่บ้านท างานอย่าง
เต็มที่ อบต.บ้านแดง ก็ท างานเป็นพ่ีเลี้ยงอย่างเต็มที่เช่นกัน  และตอนนี้ทางผู้รบ
เหมาก าลังลงมือท างานโซนบ้านดอนเขือง การก่อสร้างถนนหมู่ที่ 5 เซ็นสัญญาใน
วันนี้ โครงการต่างๆ ก็ก าลังทยอยด าเนินการ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมเป็นอย่างดี  
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ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

จ่าสิบเอก สุนาจ   เอ้ือมอุ่น 
                 (สุนาจ    เอ้ือมอุ่น) 
      เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   บุญตา  บุญพา 
(นายบุญตา  บุญพา)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

    จ าปี   จันทะสี 
(นายจ าปี   จันทะสี)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

    บุญคุ้ม  วัลละ 
(นายบุญคุ้ม  วัลละ)    

                              ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

- ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

    ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
     (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
                                             ผู้รับรองรายงานการประชุม   
 


